

ĐẢNG ỦY KHỐI
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH
CHI BỘ TRƯỜNG THPT-DTNT TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2021

*

Số:.....BC/DTNT

DU THẢO

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ
Năm 2021

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của năm 2021; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tập thể lãnh đạo, quản lý Trường THPT DTNT Tỉnh báo cáo kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

Đã triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết. Sau học tập tất cả đảng viên, quần chúng viết bài thu hoạch nộp đúng quy định; Đã xây dựng Kế hoạch tất cả các lĩnh vực, kế hoạch tháng, năm học và lịch công tác hàng tuần cụ thể, khoa học.

Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, giáo viên đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 theo Quyết định số 942/QĐ-SGDĐT ngày 29/7/2021 của Giám đốc Sở GD & ĐT; tiến hành triển khai năm học 2021 - 2022 theo đúng quy định và hướng dẫn của Ngành giáo dục, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đã ban hành các quyết định và kế hoạch ngay từ đầu năm học, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Xây dựng đề án bố trí việc làm năm học 2021-2022.

Chỉ đạo phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất cho Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động, nhất là phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện mang tính trọng đại của đất nước, của tỉnh trong năm 2021.

Lãnh đạo nhà trường, luôn quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, viên chức học tập, tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

Ban hành Quyết định và kế hoạch cải cách hành chính phù hợp với đơn vị, cải tiến phong cách và lề lối làm việc, nâng cao hiệu suất công tác, phát huy vai trò gương mẫu, tích cực, sáng tạo của đảng viên, cán bộ viên chức.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

Chỉ đạo, lãnh đạo nhà trường thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, đảng viên về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao chất lượng sinh hoạt các cuộc họp; phân công chức trách nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận và cá nhân trong đơn vị.

Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Xác định rõ mối quan hệ trong giải quyết công việc giữa lãnh đạo nhà trường với chi ủy và các tổ chức đoàn thể.

Thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, nghiêm túc xử lý các trường hợp cán bộ, giáo viên, đảng viên làm mất đoàn kết nội bộ; quán triệt và tổ chức thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ quan, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể cán bộ, giáo viên, đảng viên.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác quy hoạch nguồn cán bộ quản lý được quan tâm đúng mức: năm 2021 có 08 giáo viên được phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý, có 01 giáo viên tốt nghiệp trung cấp Lý luận chính trị, 01 giáo viên được cấp bằng Thạc sĩ toán, 03 giáo viên được thăng hạng từ hạng III lên hạng II, 01 giáo viên chuyển ngạch, 09 giáo viên đã hoàn thành chứng chỉ bồi dưỡng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Công đoàn nhà trường làm tốt công tác tham mưu cho Chi ủy; phối hợp đồng bộ với chính quyền trong việc phát động, động viên CB, GV, NV tham gia thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động “Hai không”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, chương trình “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, công tác nữ công...

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tốt các hoạt động nhằm nâng cao lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, tổ chức tốt việc phát động và đánh giá phong trào thi đua trong học sinh, thực hiện “Chương trình thanh niên”, tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

Có kế hoạch kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, khắc phục các khuyết điểm, sai sót của cán bộ, giáo viên, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm:

- Toàn trường có 29 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi; 326 học sinh tiên tiến; 18 học sinh được khen về mặt phong trào. So với năm học 2019-2020: Tỷ lệ

học sinh giỏi, khá vượt chỉ tiêu 16,7%; tăng 76 học sinh tiên tiến và không có học sinh yếu.

- Tốt nghiệp THPT năm 2021: 135/135 (đạt 100%). Đủ điểm xét tuyển vào các Trường Đại học trên 60%, còn lại đăng ký học các Trường: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và học nghề.

- Thi HSG cấp Tỉnh, đạt 18 giải; Trong đó:

+ Lớp 12 đạt 12 giải (01 giải Nhất, 02 giải Ba, 09 giải KK).

+ Lớp 11 đạt 06 giải (01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 02 giải Ba).

- Tham gia các Hội thi do SGD và Đoàn cấp trên tổ chức, kết quả đạt được những con số ấn tượng:

- Dự thi 03 môn Thể thao và 02 tiết mục Văn nghệ; kết quả đạt 03 giải Nhất, 01 giải KK.

- Tham gia diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường” năm 2020, đạt giải Nhất; thi “Tìm hiểu Pháp luật về an ninh mạng và an toàn thông tin mạng” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với số lượng 83 bài dự thi, đạt 01 giải; Thi tìm hiểu về Biển và Hải đảo Việt Nam năm học 2020-2021, đạt giải Ba.

- Tham gia HKPD cấp Tỉnh lần thứ XIII năm 2021, kết quả đạt 15 huy chương; trong đó: 05 huy chương vàng, 04 huy chương bạc, 06 huy chương đồng. Giải Ba toàn đoàn bộ môn Võ cổ truyền và bộ môn Điền kinh. Xếp thứ tự đứng thứ 4 toàn đoàn.

Những tháng đầu năm học 2021–2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19, học sinh phải học tập bằng hình thức trực tuyến, điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Song với sự quyết tâm, phấn đấu nỗ lực của cả tập thể CB-GV-NV trong nhà trường, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Sở GD&ĐT; Trường THPT DTNT Tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế: Thi học sinh giỏi lớp 12 cấp trường; 06 GV tham gia cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm 2021 do Bộ GD & ĐT tổ chức; 100% CB-CC-VC và người lao động tham gia dự thi “Tìm hiểu Pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ phát động và hưởng ứng tham gia đầy đủ các Cuộc vận động do Ngành GD và cơ quan cấp trên phối hợp triển khai.

Đã xin được 30 bộ máy tính để bàn và đã tổ chức trao tặng cho học sinh. Khảo sát giá để mua trang thiết bị học trực tuyến theo nguồn kinh phí phân bổ của Sở GD; tuyển chọn 10 học sinh lớp 10 nhận Chương trình học bổng SEEDS năm học 2021-2022 gửi Hội Khuyến học Tỉnh; Trao tiền hỗ trợ và quà do PTQ tặng cho học sinh nghèo theo Chương trình “PTQ cùng em đến trường”.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

Đã ban hành Quyết định kiểm tra nội bộ, các ban chuyên trách, quy chế dân chủ, quy chế làm việc, quy chế công khai trong nhà trường...

Tổ chức sinh hoạt các cuộc họp có chất lượng; thực hiện chế độ chính sách đủ, đúng, kịp thời.

Thực hiện 3 công khai theo Thông tư 36/2017/ TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của BGD & ĐT và hướng dẫn của cấp trên.

Kế hoạch làm việc của lãnh đạo đều được thông qua Liên tịch trước khi ban hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Thanh tra ND thực hiện giám sát, kiểm tra theo chức năng.

Thông qua các cuộc họp: Họp cơ quan, Hội đồng giáo dục, Họp tổ chuyên môn, những vấn đề thắc mắc được đưa ra xem xét, chỉ đạo giải quyết trong cuộc họp liên tịch sáng thứ 2 hàng tuần; thông báo kết quả trong cuộc họp liên tịch để tổ trưởng thông báo cho các thành viên trong tổ hoặc trả lời trong cuộc họp cơ quan gần nhất.

Xuất sắc *Tốt* *Trung bình* *Kém*

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tập thể lãnh đạo, quản lý có tinh thần đấu tranh phê và tự phê, luôn luôn trung thực thẳng thắn không giấu giếm khuyết điểm của mình cũng như của đồng chí, của tập thể, sẵn sàng nhận và khắc phục thiếu sót do tập thể chỉ ra. Nói và viết đúng với quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng. Tập thể lãnh đạo, thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, đảng viên thực hiện đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là việc sử dụng mạng xã hội trong tình hình hiện nay.

Đa số cán bộ, giáo viên, đảng viên đoàn kết nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc không có tư tưởng cũng như lối sống cá nhân ích kỷ, thực dụng vụ lợi hay cơ hội. Luôn luôn quan tâm đến lợi ích tập thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng nghiệp phấn đấu vươn lên và hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo cán bộ, giáo viên, đảng viên nói và viết phù hợp với quan điểm đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trân trọng thành quả cách mạng. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà nước.

Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của cấp trên.

Lãnh đạo nhà trường chưa phát hiện cán bộ, giáo viên, đảng viên có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về tham nhũng, lãng phí.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

Chi ủy đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát Đảng viên năm 2021 và bổ sung quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và quán triệt về mục đích, yêu cầu, nội dung đến tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong cuộc họp chi bộ và họp cơ quan định kỳ.

Công tác thi đua được triển khai sâu rộng trong tập thể CB-GV-NV nhà trường, phần lớn CB-GV-NV nỗ lực phấn đấu trong công việc và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2021 đơn vị, tập thể tổ và cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh, SGD&ĐT, Ban Dân tộc Tỉnh, Công an Tỉnh và CĐ ngành GD tặng bằng khen, giấy khen và công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp.

Các phong trào thi đua trong nhà trường được duy trì và tổ chức thường xuyên thông qua các ngày lễ lớn hàng năm. Hàng tháng có nhận xét, đánh giá, đối chiếu xếp loại thi đua theo Tiêu chí thi đua, đồng thời triển khai công tác của tháng đến.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 05 nội dung trên):

- Một ít đảng viên, giáo viên chưa thực sự nhiệt tình trong một số phong trào của Công đoàn, Đoàn trường phát động.

- Một ít giáo viên chưa chấp hành văn bản của cấp trên và quy định của trường, chưa thật sự chủ động tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học, việc vận dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy còn hạn chế. Nghiên cứu khoa học trong nhà trường, giáo viên chưa quan tâm đúng mức, còn mang tính đối phó.

- Việc thừa, thiếu giáo viên, nhân viên cục bộ dẫn đến khó khăn trong việc phân công công tác kiêm nhiệm.

- Một ít giáo viên tự thỏa mãn vị trí công tác, nên ít quan tâm đầu tư chuyên môn.

- Năng lực tư duy của học sinh còn hạn chế, nhất là các môn khoa học tự nhiên và tiếng Anh.

- Tình trạng gửi đơn phản ánh có nội dung không đúng tạo dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến ngành.

- Vẫn có giáo viên sai sót về chuyên môn, hội đồng thi đua xếp loại theo tiêu chí, dẫn đến kiến nghị, khiếu nại.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm:

- Một ít giáo viên thiếu tinh thần thi đua trong dạy học, cho rằng đối tượng học sinh yếu nên ít đầu tư về chuyên môn.
- Việc xếp loại thi đua đôi lúc còn cứng nhắc.
- Việc kiểm tra, đôn đốc chưa thật sự quyết liệt, chưa xử lý nghiêm khắc đối với những cá nhân vi phạm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra các kỳ kiểm điểm trước.

- Tập thể lãnh đạo đã khắc phục thiếu sót, hạn chế, mạnh dạn thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát trong trường.
- Động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên, đảng viên tự bồi dưỡng và bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.
- Chính quyền, công đoàn và đoàn thanh niên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong trào thiết thực, bổ ích cho cán bộ, giáo viên và học sinh.
- Kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của từng cán bộ, giáo viên, đảng viên để quán triệt, học tập.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

IV. Giải trình những vấn đề đã được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Đã tổ chức kiểm điểm, nhắc nhở CB-GV-NV có liên quan đến Thông báo Kết luận số 948/TB-SGDĐT ngày 18/10/2021 của Giám đốc Sở GD & ĐT. Báo cáo về Sở GD&ĐT đúng quy định.

V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

- Trách nhiệm của tập thể: thống nhất, đoàn kết, quyết tâm trong công tác nuôi - dạy - học.
- Bản thân có trách nhiệm trong công tác cán bộ và trong chỉ đạo, lãnh đạo phát triển giáo dục và đào tạo, có ý thức xây dựng một tập thể tốt thì mỗi cá nhân phải tốt.
- Với người đứng đầu đơn vị, luôn có ý thức về trách nhiệm của mình trước Đảng và Nhà nước.

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Trong thời gian tới, chỉ đạo, lãnh đạo phát huy những ưu điểm, có kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, cụ thể:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai và cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến từng cán bộ, đảng viên, giáo viên.

2. Tăng cường học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” bằng những việc làm cụ thể thiết thực hiệu quả, phấn đấu luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị của

Đảng cộng sản Việt Nam, có đạo đức lối sống giản dị trong sáng, trung thực, gương mẫu trong công việc cũng như trong sinh hoạt đời thường, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong tập thể cơ quan, đoàn kết trong chi uỷ, tổ chức cơ sở Đảng. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo vì lợi ích chung của nhà trường. Luôn chú trọng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý. Huy động tối đa sức mạnh tập thể, thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả cao trong công tác.

3. Tiếp tục theo dõi giúp đỡ giáo viên, đảng viên về chuyên môn, mạnh dạn góp ý, đánh giá khi dự giờ để giáo viên tiến bộ và có cơ sở đánh giá xếp loại viên chức. Tiếp tục động viên và có biện pháp thúc đẩy viên chức tham gia các phong trào thi đua liên quan đến hoạt động dạy và học để chuẩn bị thực hiện chương trình GDPT mới.

4. Tiếp tục dạy phụ đạo cho học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi để nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

5. Chủ động bố trí công việc, thời gian một cách phù hợp vừa đảm bảo công tác chuyên môn vừa giữ vững nguyên tắc tổ chức trong sinh hoạt Đảng, kiên nhẫn rèn luyện tác phong và giữ đúng mực mối quan hệ trong chi bộ, đồng chí, đồng nghiệp.

6. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát trong trường.

7. Tăng cường công tác vận động xã hội hóa để có nguồn kinh phí phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường.

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)